

KAMART - จริงๆ ก็ไม่แยหะหมด

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลืจั่วหัว...

สำหรับปี 2567 นี้ ก็ต้องออกตัวกันในป็นนี้ไว้ก่อนเลยนะครับว่า หากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงคอลัมน์ บาดตาเซียน ไปในทางที่ดูแปลกตา หรือมีอะไรใหม่ๆ เข้ามาให้เห็นนั้น ก็บอกไว้ก่อนเลยนะครับว่า "เอกลักษณ์" หรือ เป็นลักษณะเฉพาะตัวของคอลัมน์นี้ไปแล้ว... ใครจำได้บ้างล่ะ ว่าคอลัมน์นี้ อยู่กับแฟนคลับ หรือ อยู่กับ หนังสือพิมพ์รายวันทันหุ้น มากี่ปีแล้ว จะนับรวมกับคอลัมน์ที่ชื่อ "Focus On Game" ด้วยก็ได้นะ... แต่เอาเถอะ ทั้งสองคอลัมน์ ก็แค่ชื่อคอลัมน์ที่เปลี่ยนแปลงไป แต่เนื้อหา และรูปแบบการบรรยาย การเขียน ไม่ว่าจะสาระ หรือ ไร้สาระบ้าง มันก็เป็นเหมือนสิ่งเฉพาะตัวที่หลายๆ ท่านเป็นส่วนใหญ่ที่ติดตาม ยังคงชอบอยู่... ครั้นจะเปลี่ยนไปเป็นแบบที่อยากได้อ่านมากขึ้น หรือ จะเอา การตลาดให้มากขึ้น ก็อาจจะเสียการทรงตัว หรือ เสียกระบวนการวิเคราะห์ที่เอาไปเลยก็ได้... น่าจะต้องปล่อยให้ เป็นตำนานแบบนี้ ไปกับการหุ้น และหนังสือพิมพ์รายวันทันหุ้น น่าจะดีกว่า แม้ว่าจะเป็นส่วนเล็กๆ ใน วงการหุ้น หรือ เป็นแค่คอลัมน์เล็กๆ ของหนังสือพิมพ์รายวันทันหุ้น แต่เหนือเมฆถือว่า มาได้แค่นี้ ก็พอใจ และสิ่งต่างๆ ที่ได้บรรยายลงไป มันก็ได้แต่ไปเสียทุกเรื่อง แม้จะมีผิดบ้าง ถูกบ้าง ก็ตาม... และสำหรับปีนี้ อาจจะมีเรื่องที่ต้องติดตามกันมาจากปีที่แล้วเสียด้วยสิ จะเรื่องอะไรกันล่ะครับ นอกจากเรื่องของ ตลาด หรือ SET Index นี้แหละ คอยติดตามกันอย่างต่อเนื่องเหมือนเดิมก็แล้วกันนะครับ... แต่ก็อย่างที่จั่วหัวไว้เนะ อาจจะไม่ได้แต่ไปเสียทุกอย่างในตลาด... ของดี ๆ ก็อาจจะยังคงมีอยู่เสมอ เพียงแค่ต้อง ค้นหาให้เจอ เท่านั้น

ดูตามเกม...

จริงๆ ก็แอบคิดแบบไร้สาระอยู่เหมือนกันนะครับว่า ในแววที่ ตลาด จะลง แบบยาวๆ แต่หุ้นตัวนี้ ก็อาจจะแอบขึ้นแบบยาวๆ เหมือนอย่างปีที่ผ่านมาก็ครั้ง ก็เป็นไปได้

แนวรับ : ...14.0-13.8 ก็น่าจะยังพอ เก็บไว้ก็ยังได้

เป้าหมาย : ...19.0-20.0 ก็เป็นการคาดไว้ตาม MA.

Price Chart...(KAMART)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น KAMART... จริงๆ แล้ว หลายๆ ท่าน ก็ จะเห็นบ่อยๆ ครั้นว่า เหนือเมฆจะเอาแค่ภาพของ MA. มาว่ากันเท่านั้นหรือ ไม่ดูอย่างอื่นเลยหรือ... อันนี้ก็ คงต้องกล่าวไว้ว่า สัญญาณแนวโน้ม เป็นเรื่องหลักครับ แต่เครื่องมืออะไร ที่เป็นการอ่านแนวโน้ม เหนือเมฆก็ จะแอบไปดูๆ บ้างแหละ และมันก็จะไม่ขัดแย้งกันด้วย เพราะเป็นเครื่องมือ ที่ใช้ในจุดประสงค์เดียวกัน คือการ อ่านแนวโน้ม ส่วนเรื่องของเป้าหมาย ก็แล้วแต่ว่าจะหา ด้วยเครื่องมือแบบไหน ก็มีอยู่หลายเครื่องมือเนะ ในการ จะหา เป้าหมายของการขึ้นต่อ ซึ่งก็อาจจะมีแบบทั้งใน ระยะสั้น และระยะยาว... ส่วนเป้าหมายที่ให้มาวันนี้นั้น เป็นเป้าหมายระยะไม่ยาวนาน อาจจะไม่เกิน 3 เดือน